

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. สศก.เพิ่มศักยภาพ ‘ผลิตข้าว’ หนุนชาวนาเข้มแข็ง
๒. พาณิชย์จับมือสื่อมวลชน ดันสินค้าไทยรุกตลาดจีน
๓. สศก.นำร่องจัดรูปที่ดินเขื่อนแควน้อยฯ
๔. เปิดตัวตลาดเกษตร ‘สุราษฎร์’ ผู้ซื้อ – ผู้ค้าแห่ตอบรับ/ชี้ช่วยหนุนพัฒนาสินค้า
๕. กรมตรวจฯหนุนสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์
๖. พาณิชย์เล็งนำเข้าข้าวโพด – ถั่วเหลือง
๗. “เศรษฐกิจ” ฟันธงจีดีพีไทยปีนี้โต ๑% ราคาพืชผลลุดจุกกำลังซื้อชาวบ้าน
๘. เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรคไหม้ข้าว
๙. อ่างทองส่งเสริมปลูกกล้วยหอมทอง
๑๐. แจ้งเตือนเกษตรกร งดข้าวนาปรังระวังปลาเลี้ยงในกระชัง
๑๑. ปศุสัตว์เร่งคุมโรคคอบวมใน ๑๐ วัน
๑๒. รัฐรอดตัวราคาสินค้าเกษตรพุ่ง
๑๓. ชาวราชบุรีอุ้ฟู่เก็บเห็ดโคนขาย
๑๔. สูดยอดผลงานเพื่อช่วยเกษตรกรไทยคว่ำรางวัล SIA ในโครงการ “เก้าแก่น้อยเทคโนโลยี ๒๐๑๔”

หนังสือพิมพ์

- กรุงเทพธุรกิจ  
เดลินิวส์  
ไทยรัฐ  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
กรุงเทพธุรกิจ  
ไทยรัฐ  
สยามรัฐ  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
แนวหน้า  
เดลินิวส์  
มติชน  
ไทยโพสต์

\*\*\*\*\*

# ๗ สศก.เพิ่มศักยภาพ

## ‘ผลิตข้าว’หนุนชาวนาเข้มแข็ง

สศก.ชูโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตข้าว หนุนชาวนาเข้มแข็ง เดินหน้าบูรณาการ 55 ศูนย์ข้าวชุมชน ดันผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพผ่านการรับรองมากกว่าเป้าหมาย 50 ตันต่อศูนย์

นายเลิศศักดิ์ ธีระตระกูลใหญ่ชัยเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AFTA) ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2557 เพื่อยกระดับการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตข้าวให้สูงขึ้น ลดต้นทุนการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรชาวนาในชุมชนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอ

โดยกรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตร ได้บูรณาการร่วมกับพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน รวม 55 ศูนย์ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์

อุดรธานี อำนาจเจริญ นครสวรรค์และอ่างทอง เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้ศูนย์ละ 50 ตันต่อศูนย์ และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้ปีละ 3,300 ไร่ต่อศูนย์

สำหรับการดำเนินงานเกษตรกรหมู่บ้านต้นแบบการลดต้นทุนการปลูกข้าวใน 6 จังหวัดน่าน ร้อยเอ็ด สุรินทร์ อุดรธานี อำนาจเจริญ นครสวรรค์ อ่างทอง และนครศรีธรรมราช มีเป้าหมายสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าว อย่างน้อย 1,000 บาทต่อตัน ภายใต้งบประมาณปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ(FTA) 128.91 ล้านบาท

ทั้งนี้จากการติดตามและประเมินผลโครงการพบว่า ศูนย์ข้าวชุมชน 64% ของจำนวนทั้งหมด สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้ โดยปริมาณผลผลิตและผ่านการรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ดีเฉลี่ย 58.71 ตันต่อศูนย์ มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 50 ตันต่อศูนย์ คิดเป็น

พื้นที่กระจายเมล็ดพันธุ์ ปี 2557/58 ได้ 4,194 ไร่ต่อศูนย์ (อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเฉลี่ย 14 กก.ต่อไร่) เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์สามารถขายได้ในราคา 23 บาทต่อกก. มีรายได้สุทธิหลังหักต้นทุนการผลิตแล้วเฉลี่ย 6,900

### เร่งบูรณาการ 55ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่อ่าวภาค

บาทต่อไร่ ขณะที่เกษตรกรผู้ผลิตข้าวทั่วไป ขายได้ในราคา 16 บาทต่อกก. และมีรายได้สุทธิหลังหักต้นทุนการ

ผลิตแล้วเฉลี่ย 3,900 บาทต่อไร่ ดังนั้นเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มีรายได้สุทธิมากกว่าเกษตรกรผู้ผลิตข้าวทั่วไป 3,000 บาทต่อไร่ ทั้งนี้ ในภาพรวมศูนย์ข้าวชุมชนตามโครงการดังกล่าว สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่ายได้ 2,055 ตันต่อปี กระจายได้ในพื้นที่ 192,760 ไร่ ดังนั้นโครงการในระยะต่อไป

ควรจะสนับสนุนการกำหนดเป้าหมายเพิ่มและคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนที่มีศักยภาพ รวมถึงเกษตรกรสมาชิกมีความพร้อมในการผลิตเมล็ดพันธุ์

สำหรับหมู่บ้านต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว พบว่า สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 900 บาทต่อตัน ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 566 กก.ต่อไร่ เป็น 654 กก.ต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้น 88 กก.ต่อไร่ ทำให้มีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น จากก่อนมีโครงการ 2,980 บาทต่อไร่ เป็น 5,060 บาทต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้น 2,080 บาทต่อไร่

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานในส่วนหมู่บ้านต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว ควรเน้นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การเตรียมดิน การใช้เมล็ดพันธุ์ดี การปลูกในบริเวณที่เหมาะสมกับสภาพดินตลอดจนการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนและนำไปขยายผลเพื่อสนับสนุนโครงการในระยะต่อไป

## พาณิชย์จับมือถือกขเสย์ ดันสินค้าไทยรุกตลาดจีน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับบริษัทถือกขเสย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจเป็นเจ้ากลางส่งออกและนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ (เทรดเดอร์) เพื่อส่งออกสินค้าไปจีนผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำของจีน เนื่องจากถือกขเสย์เป็นพันธมิตรกับบริษัท ไชง่า รัชอสเซส แวนการ์ด เจ้าของเซนซูเปอร์มาร์เก็ตแวนการ์ดที่มีมากกว่า 3,800 สาขา ตามหัวเมืองหลักของจีน เช่น มณฑลฮกเกี้ยน เจ้อเจียง เจียงซู เทียนจิน นครเซี่ยงไฮ้ และกรุงปักกิ่ง เป็นต้น

“กระทรวงพาณิชย์จะสนับสนุนและผลักดันสินค้า และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ เพื่อส่งต่อให้ถือกขเสย์เป็นที่เล็ง ในการพัฒนาเครือข่ายสินค้า ก่อนจะกระจายสินค้าไปยังแวนการ์ดต่อไป โดยสินค้าไทยที่ประสบความสำเร็จ เข้าไปขายอยู่ในเซนซูเปอร์มาร์เก็ตได้แล้ว เช่น ถั่วฮ้อกรีนเนัท และผลิตภัณฑ์ครบบ้านมะขาม เป็นต้น”

สำหรับแนวทางการร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ผลักดันการส่งออกในระยะต่อไปของรัฐบาล ที่จะใช้ประโยชน์จากตัวกลางหรือเทรดเดอร์ และโมเดิร์นเทรดระดับโลกสัญชาติไทย เป็นสะพานเชื่อมสินค้าไทยไปยังตลาดโลก สินค้าที่เป็นเป้าหมายสำคัญในระยะแรกสำหรับโครงการนี้ จะอยู่ในหมวดอาหาร เช่น ของขบเคี้ยว

นายอภิรดี อธิบดีวิสาหกิจ รองอธิบดีกรม และรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จีนเป็นตลาดหลักในการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ในปี 56 มีมูลค่าส่งออก 202,394 ล้านบาท หรือ 29% ของมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมด 687,698 ล้านบาท

ขณะที่ไทยนำเข้าสินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ สับ และผลไม้จากจีน เป็นมูลค่า 21,111 ล้านบาท หรือ 50% ของมูลค่าการนำเข้าผักและผลไม้ทั้งหมด 42,398 ล้านบาท ซึ่งปีเดียวกับชาวจีนมาลงทุนที่ไทย มูลค่า 42,500 ล้านบาท เป็นอันดับ 2 ของประเทศที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรง

“ไทยและจีนเปิดการค้าเสรีมาตั้งแต่ปี 46 พร้อมกับไทยยังมีความตกลงภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เชื่อว่าหลังจากนายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางมาร่วมประชุมเอเปกที่จีน ซึ่งเป็นโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน สร้างความร่วมมือทางการค้า การลงทุนมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระบบรางอาร์อี จากจีนผ่านลาวเข้าตอนเหนือของไทย”

นายสิริวิทย์ กลิ่นกักสี ผอ.สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ประเมินผลการดำเนินงานระยะแรกสำหรับโครงการจัดรูปที่ดินในพื้นที่นำร่องโครงการเชื่อมแควน้อยบางเตน จ.พิจิตร โดยโครงการเชื่อมแควน้อยบางเตน จ.พิจิตร จำนวน 5,53.27 ไร่ โดยระบุถึงประสิทธิภาพการชลประทานว่าการส่งน้ำและระบายน้ำออกจากแปลงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากเดิมเกษตรกร 80.87% เท่ากับ ที่รับน้ำ

### สกสค.นำร่องจัดรูปที่ดินเป็กลมแควน้อยฯ

เข้ามาได้สะดวก เพิ่มขึ้น 98.78% หลังมีโครงการ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับประสิทธิภาพการระบายน้ำ ด้านประสิทธิภาพการใช้น้ำที่ดินเพิ่มขึ้นจาก 188.07% เป็น 191.32% เนื่องจากมีน้ำต้นทุนเพียงพอสามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี สอดคล้องกับประสิทธิภาพการผลิต โดยข้าววนาปีเพิ่มขึ้นจาก 720.21 กิโลกรัมเป็น

840.67 กิโลกรัม/ไร่ ด้านสังคมพิจารณาจากปัญหาความขัดแย้งในการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งของเกษตรกรในพื้นที่หลังจากมีการจัดรูปที่ดิน ลดลงจาก 68.02% เหลือเพียง 8.54% และยังก่อให้เกิดการจ้างงานใช้แรงงานในพื้นที่มากขึ้น รวมทั้งเกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำดีขึ้นในระดับปานกลาง.

# เปิดตัวตลาดเกษตรกร‘สุราษฎร์’ ผู้ซื้อ-ผู้ค้าแห่ตอบรับ/ชี้ช่วยหนุนพัฒนาสินค้า

นายชาญชัย ศศิธร วิศวกรราชการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 (สศช.8) สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จ.สุราษฎร์ธานี ได้เปิดตัวตลาดเกษตรกรบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมและซื้อจากเกษตรกรอย่างล้นหลาม ขณะที่เกษตรกรที่มาจำหน่ายสินค้าก็ล้วนเป็นเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOF ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้า เช่น มาตรฐาน Q GAP GI และ OTOF

จากการติดตามประเมินผลการเปิดตัวครั้งแรก สศช.8 พบว่า ภาพรวมผู้จำหน่ายมีความพึงพอใจมาก เนื่องจากสามารถจำหน่ายสินค้าได้หมดในเวลาอันรวดเร็ว สามารถสร้างรายได้ดีกว่าการขายโดยทั่วไปหลายเท่าตัว และเห็นว่าผู้บริโภคยังมีความต้องการสินค้าปลอดภัยมากและต่อเนื่อง โดยผู้จำหน่ายร้อยละ 90 คาดว่า จะสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายได้ทุกสัปดาห์ ในขณะที่ผู้จำหน่ายอีก ร้อยละ 10 ยังไม่แน่ใจเนื่องจาก ความไม่แน่ใจในปริมาณสินค้าเกษตร

ที่จะผลิดว่าออกทันความต้องการหรือไม่ แต่จะนำมาจำหน่ายในสัปดาห์ที่ผลผลิตออกเพียงพอ

ด้านผู้บริโภค พบว่าให้การสนับสนุนตลาดเต็มที เนื่องจากสินค้ามีความปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐาน ในการจำหน่ายครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะว่าอยากให้จัดหาร้านค้าหรือสินค้าที่ได้มาตรฐานในลักษณะนี้ให้มากขึ้น และหลากหลายชนิดสินค้ายิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรมุ่งเน้นความยั่งยืน รวมทั้งคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าเป็นหลักเช่น ครั้งนี้ตลอดไป และควรค่อยๆ เพิ่มปริมาณร้านค้าเมื่อตลาดเป็นที่นิยมของผู้ค้าแล้ว

นายชาญชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า ทั้งนี้

ควรเน้นการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกสื่อเพื่อให้ตลาดเป็นที่รู้จักของผู้ค้า ที่สำคัญการเปิดตัวครั้งนี้ จะช่วยให้เกษตรกรที่ต้องการนำสินค้ามาจำหน่าย ได้ตระหนักและมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าของตนให้ได้มาตรฐานหากต้องการนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด โดยการติดตามประเมินผลครั้งต่อไป สศช.8 จะเป็นที่เลี้ยงให้กับหน่วยงานที่เป็นคณะทำงานในระดับจังหวัดเพื่อติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับเป็นการร่วมกันผลักดันและส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตให้ได้รับมาตรฐานสินค้า ช่วยเพิ่มมูลค่าการผลิตและความปลอดภัยของผู้บริโภค

## กรมตรวจอาทอนสร้างคามเข้มแข็งสหกรณ์

<sup>14</sup>  
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังคงดำเนินงานตามนโยบายหลักของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อการสร้างคามเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ รวมไปถึงการส่งเสริมและรณรงค์การทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุน ผ่านเครือข่ายครูบัญชีอาสาที่มีอยู่ทั่วประเทศ

โดยในปี 2558 จะเน้นหนักในเรื่องการส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน ภายใต้โครงการภูมิปัญญาทางบัญชี ด้วยการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การทำบัญชีครัวเรือน

ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ รวมไปถึงเยาวชนและนักเรียน เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจถึงการทำบัญชีรายรับ-จ่ายของตนเอง อีกทั้งสร้างฐานความรู้ทางด้านบัญชีตั้งแต่เด็ก เพื่อเป็นกำลังเสริมที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้ระดับครัวเรือน ซึ่งการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน นอกจากจะเน้นในกลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปแล้ว เห็นว่ากลุ่มเด็กและเยาวชน หรือเป็นกองทัพหมดสามารถร่วมถ่ายทอดการทำบัญชีระดับพื้นฐาน รายรับ-รายจ่าย ถือว่าเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยให้การถ่ายทอดความรู้กระจายไปถึงครัวเรือนและชุมชนได้มากขึ้น

# พาณิชย์เล็งนำเข้า ข้าวโพด-ถั่วเหลือง

จากชาติเพื่อนบ้าน  
ถกกระทรวงเกษตรฯป้องกัน  
ผลกระทบผลผลิตในประเทศ

**"พาณิชย์"เตรียมไฟเขียวนำเข้าข้าวโพดและถั่วเหลืองจากเพื่อนบ้าน ชง"ประยุทธ์"แจ้งข่าวดี**  
ช่วงเดือนธันวาคม 25-26 พ.ย.นี้ วางเงื่อนไขผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมตั้งสำนักงานที่แม่สอด รับเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้านการค้าชายแดนเล็งจับมือ"เซ็นทรัล"เปิดมอลล์สินค้าไทยในสาขาต่างประเทศ เผย "ฮ่องกง" น่าคณะนักธุรกิจ 40 รายเยือนไทย สบช่องดันขายข้าวหอมมะลิ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ว่า ได้หารือถึงการเตรียมแผนสำหรับการเยือนประเทศลาวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย. นี้ โดยได้เตรียมที่จะพิจารณาให้มีการนำเข้าข้าวโพด และถั่วเหลืองจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งขณะนี้กำลังหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาแนวทางการนำเข้า ไม่ให้กระทบต่อผลผลิตและเกษตรกรภายในประเทศ

กำลังพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ถึงระยะเวลาการนำเข้า เพื่อป้องกันไม่ให้เข้ามาช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาด และป้องกันกระทบต่อราคาของเกษตรกร โดยไทยต้องนำเข้าข้าวโพดและถั่วเหลืองตามกรอบของอาเซียนและกรอบคอนแทคฟาร์มมิ่ง ที่สำคัญ ไทยผลิตไม่เพียงพอ ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็จะนำข้อเสนอไปแจ้งกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นของขวัญ" นางอภิรดีกล่าว  
ที่ผ่านมา ลาวและกัมพูชา ได้เรียกร้องให้ไทยมีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเหลืองอย่างต่อเนื่อง แต่ในการนำเข้าข้าวโพดมักจะมีปัญหาในเรื่องของผลผลิตที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งไทยจะเข้าไปช่วยเหลือให้มีการผลิตให้ได้มาตรฐานตามที่ไทยกำหนด ก่อนที่จะ

มีการนำเข้าต่อไป

นางอภิรดี กล่าวต่อว่า ในด้านการค้าชายแดน กระทรวงฯ มีแผนที่จะผลักดันการขยายตัวของการค้าชายแดน โดยจัดตั้งสำนักงานเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดน ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยจะรวบรวมบริการที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการอยู่มาให้บริการในสำนักงานแห่งนี้ เช่น การออกไปอนุญาตการส่งออกนำเข้า การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน ให้กับผู้ประกอบการ และยังคงจัดให้มีมอลล์สินค้าที่สำนักงานแห่งนี้ด้วย

นอกจากนี้ จะร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัลที่มีสาขาของห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีกต่างๆ ในประเทศต่างๆ เช่น มิลาน อิตาลี เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยจะขอความร่วมมือให้มีการเปิดมอลล์สินค้าไทย นำสินค้าไทยไปวางจำหน่าย เชื่อว่าจะช่วยผลักดันการส่งออกให้กับสินค้าไทยได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับสถานการณ์การส่งออก ประเมินว่า สินค้าหลายตัว มีแนวโน้มส่งออกได้ดีขึ้น เช่น เม็ดพลาสติก ที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ยางรถยนต์ โดยจะส่งออกได้ดีขึ้นหลังจากประเทศออสเตรเลีย ลดการผลิตและอาจถึงขั้นเลิกการผลิต เครื่องจักรกลการเกษตร ที่จะส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้น รวมถึงสินค้าในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเอเปคของ 21 ประเทศ ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับรัฐมนตรีฮ่องกง เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อข้าวหอมมะลิไทย เนื่องจากฮ่องกงเป็นตลาดข้าวหอมมะลิที่สำคัญของไทย โดยนำเข้าจากไทยกว่า 90% แต่ขณะนี้นำเข้าจากไทยลดลง เนื่องจากปัญหาในเรื่องราคาที่ผ่านมา ซึ่งฮ่องกงได้ยืนยันว่าจะมีการนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น

ในช่วงระหว่างวันที่ 14-17 พ.ย.นี้ จะมีการนำคณะผู้นำฮ่องกงจำนวน 40 ราย มาเยือนไทย ซึ่งจะมีการผลักดันให้เกิดการซื้อขายข้าวหอมมะลิไทยต่อไป

# “เศรษฐกิจ” พิมพ์จีดีพีไทยปีนี้โต 1%

## ราคาพืชผลรูดคูกำลังซื้อชาวบ้าน

**ร** นายเศรษฐพุฒิ สุภทิวาหนุพุฒิ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา กล่าวในการเสวนาเรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทย: ก้าวต่อไป” จัดโดยสมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจในปีหน้ามีความเป็นไปได้ที่จีดีพีจะขยายตัวได้เกิน 4% ซึ่งดีกว่าปีนี้แน่นอน เพราะเศรษฐกิจปีนี้แย่มากกว่าจีดีพีที่น่าจะขยายตัวอยู่ที่ระดับ 1% เท่านั้น ทำให้ฐานอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่การส่งออกในปีนี้แทบจะไม่มีการเติบโตเลย ส่วนนี้หน้าการส่งออกน่าจะเติบโตขึ้นแต่คงไม่มากตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ปีนี้หน้าแม้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะดีขึ้น แต่เศรษฐกิจของยุโรปและญี่ปุ่นจะยังไม่เติบโต ส่วนเงินก็ลดระดับการเติบโตลง

“ในปีหน้าเรื่องปากท้องคนไทยเป็นเรื่องสำคัญ ยอดจำหน่ายสินค้าโภคภัณฑ์น่าจะลดลง เพราะราคาสินค้าเกษตรลดลง โดยเฉพาะราคาข้าวพาราที่จะลดต่ำลงตามราคาน้ำมัน การใช้จ่ายใช้สอยของประชาชนจึงมีผลกระทบตาม อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยปีหน้าคงต้องฝากความหวังไว้ที่การใช้จ่ายภาครัฐและการท่องเที่ยว ซึ่งถ้าโครงการใหญ่ๆของรัฐมีการลงทุนและเบิกจ่ายได้จริง การลงทุนภาคเอกชนก็จะเดินตาม”

สำหรับแนวทางที่ประเทศไทยควรจะไปอย่างไรในอนาคตนั้น นายเศรษฐพุฒิกล่าวว่า ประเทศไทยต้องกลับมาคิดเรื่องอุปทานหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งเห็นแล้วว่าที่ผ่านมาขยับไป 10 ปี รัฐบาลต่างทำโครงการลด แลก แจก แถมมุ่งเน้นกระตุ้นอุปสงค์ แจกหมดทั้งแห้วเห็ด รกคันแครง เชื้อช่วยชาติ รวมทั้งการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งไม่ได้ช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น

“ปัญหาหลักของประเทศไทยคือเรื่องการจัดการ ทำอย่างไรที่จะทำให้นโยบายเกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติ เราชอบบอกกันว่าทำอะไร

แต่ไม่บอกกันว่าจะทำอะไร นโยบายของรัฐบาล ด้าน นวัตกรรมมีจำนวน 76 เรื่อง ซึ่งในความเป็นจริงไม่มีทางทำได้ ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญ โฟกัสให้ชัดเจนว่าจะทำอะไรสัก 3-4 เรื่อง และติดตามประเมินผลด้วยไม่ได้คุยกับหน่วยราชการพบว่าที่ปรึกษามีเยอะ แต่คนทำงานจริงๆ ทำงานเก่งไม่ค่อยมี”

ส่วนปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยนั้น ถ้าดูกันเฉพาะเรื่องรายได้จะแก้ปัญหาไม่ได้ เป็นการโฟกัสผิดที่ เช่น เรื่องการเก็บภาษีมรดก เป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เพราะจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นปีละ 2,000-3,000 ล้านบาท ขณะที่การจัดอันดับมหาเศรษฐีของนิตยสารฟอร์บส์ 50 อันดับคนรวยสุดของไทยมีทรัพย์สินรวมกันถึง 52,000 ล้านบาท จึงไม่มีอะไรที่จะลดความเหลื่อมล้ำได้ จึงควรแก้ที่เรื่องโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน

นายสุภาวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการสายวิจัธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เศรษฐกิจของประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกสูง ดังนั้นหากปีหน้าเศรษฐกิจโลกไม่เติบโต การส่งออกของไทยก็จะไปไม่ไหว และจะกระทบต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ซึ่งคาดว่าปีหน้าเศรษฐกิจโลกจะมีความผันผวนสูง อุปสงค์ในโลกจะไม่สูง เพราะประเทศในโลกยังมีหนี้อยู่มาก เศรษฐกิจจึงจะขยายตัวไม่มาก อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังมีข้อดีที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้ราคาพลังงานต่ำ จึงดูแลต้นทุนการผลิตได้ไม่ยาก

ทั้งนี้ ปัญหาของประเทศไทยคือยังเป็นประเทศที่เงินลงทุนจากต่างประเทศมาลงทุนผลิตอุตสาหกรรม ถ้าไม่คิดอย่างอื่นก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ ต้องมาคิดกันให้ชัดว่าประเทศจะหากินกันอย่างไร เหมือนประเทศสิงคโปร์ที่คิดจะหากินแบบลอนดอน เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีคนมาท่องเที่ยว มีการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย มีซีอีโอมาทำงาน ส่วนประเทศไทยปัจจุบันมี 3 ทางเลือกคือ เป็นฐานการผลิตให้บริษัทข้ามชาติ มีภาคเกษตรที่ผลิตอาหารได้มากจะเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้หรือไม่ และการท่องเที่ยวที่อาจจะทำเป็นทัวร์สุขภาพ จะทำได้หรือไม่ต้องมาคิดกัน”



## เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรคไหม้ข้าว

|| **นครสวรรค์** : นายรังสรรค์ กองเงิน เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและภูมิสารสนเทศของ GISTDA ว่า สภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีอุณหภูมิระหว่าง 22-28 องศาเซลเซียส ความชื้นมากกว่าร้อยละ 80 ประกอบกับมีน้ำค้างและหมอกลงจัด ลักษณะอากาศเช่นนี้จะมีความเหมาะสมต่อการระบาดของโรคไหม้ข้าว ลักษณะอาการจะเป็นจุดคล้ายรูปตาบนใบข้าวขอแนะนำให้ชาวนาควบคุม โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาหรือราขาวเชื้อสด 1 กก. ต่อน้ำ 200 ลิตร ผสมสารจับใบตามอัตราที่กำหนดของแต่ละชนิด ฉีดพ่นช่วงเย็น แดดอ่อนๆ ให้ทั่วแปลงนา ถ้าพบอาการของโรคไหม้กระจายบนใบข้าวร้อยละ 5 ของพื้นที่ ใบข้าว ให้ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อตัดวงจรของเชื้อโรค ได้แก่ สารคาซูกาโมซิน, คาร์เบนดาซิม, ไตรโซคลาโซล อัตราตามที่กำหนดของแต่ละชนิด รวมถึงใช้พันธุ์ต้านทานปลูกในครั้งต่อไป

เช่น ชัยนาท 1, สุพรรณบุรี 60, สุพรรณบุรี 90, พิษณุโลก 1 ควรจัดหาเมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนในพื้นที่ หรือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของทางราชการ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้ หากเกิดการระบาดจนเกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง ก็ให้รายงานความเสียหายภัยพิบัติด้านการเกษตรเพื่อขอรับการช่วยเหลือค่าชดเชยความเสียหายตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป

นายเจริญ ฝัดยา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช กล่าวว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่พบการระบาดของโรคง่กล่าว และตลอดฤดูกาลเพาะปลูกพืชทุกชนิดตั้งแต่ต้นฤดูมาจนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่พบการระบาดอย่างรุนแรงของโรคและแมลงในพืชแต่อย่างใด ทั้งนี้ เราได้ใช้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทุกอำเภอ จำนวน 69 ศูนย์ ช่วยกันสอดส่องดูแลติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชทุกชนิดอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

## อ่างทองส่งเสริมปลูกกล้วยหอมทอง

**20** สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง โดย ทีมที่ 6 ไร่ ณ สหกรณ์การเกษตรสามโก้ จำกัด นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง และสหกรณ์ฯ เป็นผู้รวบรวมพันธุ์กล้วยหอมทองจำหน่าย มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน การกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และคณะทำงาน 21 ราย สนับสนุนพันธุ์กล้วยหอมทอง จำนวน เข้าไปแนะนำส่งเสริม พื้นที่อาชีพให้แก่สมาชิก 2,250 หน่อ โดยนำหน่อพันธุ์ จากสวนกล้วย สหกรณ์ โดยการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกกล้วย หอมทองพื้นที่จังหวัดสระบุรีมอบให้ผู้เข้าร่วม โครงการพร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก

โดยทางสหกรณ์การเกษตรสามโก้ จำกัด กระทำ จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงนกกระทาอ่างทอง ได้จัดทำแปลงสาธิตการปลูกกล้วยหอมทองขึ้น จำกัด จำนวน 3 ต้น เพื่อใช้เป็นคู่มือการรอกัน เพื่อให้สมาชิกที่สนใจมาศึกษาดูงาน จำนวน หลุมปลูกกล้วยหอมทองอีกด้วย.

## แจ้งเตือนเกษตรกร งดขำวนาปรังระวางปลาเลี้ยงในกระชัง



๒๔ นายพรชัย สัจจระเจต รองผู้ว่าราชการ  
จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า จากที่กรมชล  
ประทาน ได้ประเมินสภาพน้ำต้นทุนจาก  
สถานการณ์น้ำในปัจจุบันและข้อมูลการคาด  
การณ์ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ปริมาณ  
น้ำต้นทุน ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในเขื่อน  
ภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ มีจำนวน ๔,๙๕๐ ล้านลูกบาศก์

เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ๗๕๐ ล้าน  
ลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ๘๐๐ ล้าน  
ลูกบาศก์เมตร

และจะมีปริมาณน้ำใช้การได้รวมทั้งสิ้น  
๘,๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้อย  
และต้องสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูฝนปี ๒๕๕๘  
จำนวน ๓,๘๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คงเหลือน้ำใช้  
ในกิจกรรมต่าง ๆ เพียง ๒,๙๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  
เพื่อการรักษาระบบนิเวศ การป้องกันน้ำเค็ม การ  
อุปโภคบริโภค ๒,๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และ  
การเพาะปลูกพืชไร่ พืชสวน ๔๐๐ ล้านลูกบาศก์  
เมตร ในปีนี้เกษตรกรในเขื่อนมีน้อย ไม่สามารถ



แปลงนาแปลงใหม่พอ

ช่วยผู้ปลูกข้าวพระยาให้ลงมือ  
ปลูกปีที่ย่างผล

จังหวัดน่านบุรี จึงขอ  
แจ้งเตือนให้เกษตรกรงดการ  
เพาะปลูกข้าวนาปีเพื่อป้องกัน  
เดือนตุลาคม 2557 และข้าว  
นาปรังในช่วงฤดูมรสุมปี 2557/2558 รวมทั้งหมด เป็นพิษ



เมื่อปลูกข้าวครั้งหน้าใหม่

ประเทศไทยกำลังเจอ  
ปัญหาการขาดน้ำ ส่ง  
ผลให้พื้นที่นาที่เมืองไว  
อาจได้รับผลกระทบ  
จากปริมาณและคุณภาพ  
ของน้ำที่ลดลง  
ประกอบกับสภาพ  
อากาศร้อน อาจทำให้  
พื้นที่นาปรับตัวไม่ทัน  
เกิดความเครียด  
ต้นผล และพบได้ใน  
ที่สุด กรมประมงจึงขอ  
แนะนำให้เกษตรกร  
งดปลูกข้าวที่เมืองไว  
เพื่อลดผลกระทบที่  
อาจจะมีขึ้น โดยให้  
เพิ่มความระมัดระวัง

โดยจับสัตว์น้ำ  
ที่ได้ขนาดออกจำหน่าย  
ก่อน เพื่อลดปริมาณ



แปลงนาที่จังหวัดน่านบุรีและน่านบุรี

เมืองปาดานกระจัง  
แม่น้ำเจ้าพระยาและ  
ในระบบชลประทาน  
ระหว่างเดือนตุลาคม  
2557 ถึงเดือนเมษายน  
2558



กระต๊อบที่น่านบุรี

หากเกษตรกรทำการเพาะปลูกข้าวนาปี  
และข้าวนาปรัง และเมืองปาดานกระจัง ในช่วง  
ดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายได้ เพราะ  
สำนักงานชลประทานจังหวัดน่านบุรี กรม  
ชลประทาน จะไม่มีการส่งน้ำเพื่อสนับสนุน  
การเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังใน  
พื้นที่ผู้ปลูกข้าวพระยาให้เกษตรกรได้ ซึ่งมีผลใน  
การส่งน้ำกับกลุ่มต้นน้ำต้นน้ำเป็นต้นไป จนถึง  
วันที่ 30 เมษายน 2558

ทางด้าน ทวี นิล ชัยการวิชัย อธิบดี  
กรมประมง เปิดเผยว่า ขณะนี้เกษตรกรที่ของ



พื้นที่นากระจังมีปัญหาน้ำท่วมเมืองปาดานบุรี

สัตว์น้ำในบ่อหรือ  
กระจัง อดปริมาณการ  
สูญเสียน้ำที่น้อยที่สุด  
โดยการอุดรอยรั่วซึม  
ของบ่อ หรือเพิ่มแนว  
ให้กับบ่อเมืองสัตว์น้ำ

ลดปริมาณการให้อาหารสัตว์น้ำเอง โดยเฉพาะ  
อาหารสดเพื่อป้องกันแบคทีเรีย งดการเคลื่อน  
ย้ายสัตว์น้ำไปบ่ออื่นในกระจัง เพราะจะทำให้  
เสียน้ำบ่อหรือแม่น้ำที่กระจัง ประกอบกับ  
ดูแลผู้ปลูกข้าวที่เมืองไวจะสูงกว่าได้มาก จะเป็นโทษภัย  
สัตว์น้ำ

แนวทางที่ดีที่สุดคือผู้เลี้ยงจะพิจารณา  
ดูแลเอาใจใส่และถึงลดคุณภาพสัตว์น้ำที่เมืองไว  
อย่างใกล้ชิด รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของ  
กรมประมง หากชาวประมงมีข้อสงสัยสามารถ  
สอบถามหน่วยงานของกรมประมงใกล้บ้านได้

## ปศุสัตว์เร่งคุมโรคคอบวมใน 10 วัน

นายยุทธ ทรินทรานนท์ รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ถึงสถานการณ์โรคเฮโมราจิกเซพติซีเมีย หรือโรคคอบวม ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงในโคกระบือ หลังจากพบการระบาดที่ จ.อุทัยธานี กาญจนบุรี ตาก และ นครสวรรค์ โดยล่าสุดพบที่ จ.เชียงราย ว่า ขณะนี้ได้ออกประกาศแจ้งเตือนในท้องที่หมู่ 1 ต.คอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย พร้อมระดมฉีดวัคซีนให้กับโคกระบือใน จ.เชียงราย คาดว่าจะคุมการระบาดได้ภายใน 10 วัน และดำเนินการเฝ้าระวังอีก 21 วัน พร้อมกับกำชับให้พื้นที่เกิดการระบาดจดจำหมายหรือบริโกลเน่อดิบในช่วงนี้

นอกจากนี้ ได้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ดำเนินมาตรการ ดังนี้ 1.เก็บตัวอย่างชิ้นซากโรค 2.ประกาศเขตสงสัยโรคระบาด 3.ทำบันทึกส่งกักกระบือในพื้นที่พบโรค 4.รักษากระบือป่วยด้วยยาปฏิชีวนะร่วมกับการรักษาทางอาหาร 5.จัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจและฉีดวัคซีน 6.ตั้งจุดตรวจสัตว์และซากสัตว์ 7.ฉีดวัคซีนกับสัตว์ในรัศมี 5 กม. จากจุดเกิดโรค 8.ควบคุมการทำลายซากกระบือให้ถูกสุขลักษณะ 9.ทำลายเชื้อโรคบริเวณจุดเสี่ยง 10.เฝ้าระวังเชิงรุกทางอาหาร 11.แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค

# รัฐรอดตัวราคาสินค้าเกษตรพุ่ง

รายงานข่าวจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จับตาดูความเปลี่ยนแปลงของผลผลิต และราคาสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาด้านราคา ที่อาจทำให้เกษตรกรผู้ปลูกประสบปัญหา จนต้องให้ภาครัฐออกมาตรการเข้ามาช่วยเหลือ โดยเบื้องต้นได้รับรายงานว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีราคาที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีราคา กก.ละ ๑ บาท จากเดิม ๘ บาท ทั้งที่เป็นช่วงผลผลิตออกมามากที่สุดของปีคือ ๘๐-๗๐%

หรือ 3-3.5 ล้านตัน จากเฉลี่ยทั้งปี 5 ล้านตัน สาเหตุที่ทำให้ข้าวโพดราคาสูง มาจากปีที่แล้วราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาตกต่ำ ทำให้เกษตรกรเลิกปลูก จึงส่งผลให้ราคาในปีนี้ดีขึ้น ประกอบกับเกษตรกรหันมาเก็บผลผลิตไว้ก่อน ไม่ได้เร่งนำออกมาขาย จึงทำให้ตลาดมีความต้องการสูง และราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นตามไป แต่ไม่ได้กระทบต่อราคาอาหารสัตว์ แม้ว่าเนวมัในอนาคตราคาอาจสูงขึ้นเป็น 11 บาทต่อกก. “การที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เร่งรีบนำผลผลิตออกมาขาย ถือว่าเป็น

เรื่องดี ที่ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงที่ผลผลิตออกมามากระจุกตัวมากที่สุด และทำให้โรงงานไม่กล้าเอาเปรียบเกษตรกรเหมือนที่ผ่านมา เพราะพบว่ามีโรงงานผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่บางราย เลือกที่จะหยุดการผลิตชั่วคราว โดยอ้างว่าเพื่อพักและซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงาน แต่ความเป็นจริง ก็รอซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาต่ำที่สุด”

นอกจากนั้น ยังพบว่ามันสำปะหลัง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มียอดไร่นาเป็นห่วง เพราะคาดว่าจะผลผลิตทั้งปีจะอยู่ที่ 3๐ ล้านตัน แต่มีความต้องการใช้ถึง 4๐ ล้านตัน เนื่องจากจีนมีเนวมัต้องการนำเข้ามาเส้นจากไทย เพื่อผลิตเป็นเอทานอลสูงขึ้น โดยพบว่าหัวมันสดขายได้ 2 บาทต่อกก. เป็นราคาที่นำพอใจ

นางวิวรรณ บุญประทีปรัตน์ เกษาริการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย กล่าวไว้ว่า ขณะนี้สมาคมฯได้ทำหนังสือเรียกร้องให้กรมการค้าภายใน และกรมศุลกากร ชี้แจงที่มาของการนำเข้ามันปาล์มดิบ-น้ำมันกลั่น 17,๐๐๐ ตัน ที่ได้แสดงรายการนำเข้าตั้งแต่เดือน มี.ค.-ค.ค. ๕7 เนื่องจากเห็นว่าภาครัฐไม่ควรอนุญาตให้นำเข้า เพราะขณะนี้ไม่พบความจำเป็นที่ต้องนำเข้ามา เพื่อชดเชยผลผลิตในประเทศ ที่แม้ว่าจะผลิตผลปาล์มดิบออกมาน้อย และราคาค่อนข้างสูงหากเทียบกับปีที่ผ่านมา

## ชาวราชบุรีอุ้ฟู่เก็บเห็ดโคนขาย

ที่บริเวณสองข้างทาง ถนนสายราชบุรี-จอมบึง พื้นที่เขตห้ามล่าเขาประทับช้าง และถนนสายราชบุรี-น้ำพุ-ป่าหวาย มุ่งหน้าเข้า อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มีพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านในพื้นที่นำเห็ดโคนมาวางขายริมถนน หลายจุดเกือบตลอดเส้นทาง โดยช่วงนี้มีเห็ดโคนที่ขึ้นตามป่าละเมาะออกจำนวนมาก แบบตูมขายก็โลกรัมละ 450-550 บาท แบบบานขายก็โลกรัมละ 250-350 บาท สร้างรายได้ให้อย่างงามในช่วงนี้

ชาวบ้านให้ข้อมูลว่าเห็ดโคน 1 ปี จะออกเพียงครั้งเดียว ช่วงหลังฝนที่ตกหนักแล้วหยุดและมีแดดออก จะทำให้เห็ดได้รับอุณหภูมิที่ดี คนที่หาเห็ดจะรู้ว่าถ้าเห็ดขึ้นตรงจุดไหน ปิดดไปก็จะขึ้นในจุดพื้นที่เดิม ก็จะไปเฝ้าดูกันไว้ บางคนถึงกับต้องไปนอนเฝ้าเห็ดช่วงเวลากลางคืน เพราะหวั่นกลัวว่าหมาจะมาลักขุดเห็ดไปก่อน การหาเห็ดโคนจะหาช่วงกลางคืนโดยใช้ไฟส่อง แต่ส่วนใหญ่จะหาช่วงเช้ามืดและตอนกลางวัน เพราะไม่ต้องเสี่ยงภัยกับงูมาก จากนั้นนำเห็ดมาห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ แล้วใส่ถุงพลาสติก มัดปากถุง แขนขายแบบสดๆ และแบบต้มสุกแล้ว

# สุดยอดผลงานเพื่อช่วยเกษตรกรไทย คว้ารางวัล SIA ในโครงการ “เก้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2014”



โครงการเก้าแก่น้อยเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 ที่กลุ่มบริษัทสามารถ ร่วมกับ สวทช. จัดประกวดค้นหา “นักธุรกิจด้านเทคโนโลยี ทำเงิน ตัวจริง” ได้สุดยอดผลงานที่คว้ารางวัล Samart Innovation Award แล้ว ได้แก่ Len-Din



(เล่นดิน) นวัตกรรมที่นำเทคโนโลยี มาต่อยอดด้านผลผลิตให้กับเกษตรกร ด้วยวิธีการตรวจสอบและพัฒนาดินที่จะช่วยให้เกษตรกรวางแผนการปลูกพืชผล ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ผลงาน InnoPrinter (เครื่องพิมพ์ 3 มิติ) นวัตกรรมที่สร้างโมเดลต้นแบบขนาดเล็กจากวัสดุธรรมชาติ และ Mercury Coffee ระบบสั่งกาแฟผ่าน Kiosk ที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจร้านกาแฟ และยังใช้ต่อยอดให้กับธุรกิจร้านอาหารและอีกหลายธุรกิจด้วย โดยทั้ง 3 ทีม จะได้ออกสาปคู่งาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2014 ที่ประเทศเกาหลีด้วย นอกจากนี้ ยังมีมอบ “ทุนเก้าแก่น้อย” สำหรับเริ่ม

ต้นธุรกิจ หรือ “Business Start up Funds” ให้แก่ผลงานเด่นจำนวน 22 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท ด้วย

สำหรับผู้สนใจโครงการเก้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2015 จะเปิดรับสมัครตั้งแต่ มกราคม ถึงมีนาคม 2558 หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.nstda.or.th/bic/](http://www.nstda.or.th/bic/) หรือ [www.samartsia.com](http://www.samartsia.com) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทร. 02-583-9992 ต่อ 1510,1513 ฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น โทร. 02-502-6522